
Fundur hjá Hverfaráði Stokkseyrar 15.03.2022

Mætt eru: Guðný, Björg, Hafdís, Svala, Ari og Tómas

 

1. Fulltrúar Hverfaráðs Stokkseyrar óska eftir opnum íbúafundi á 
Stokkseyri vikuna 4.-8. apríl og að bæjarfulltrúar mætti. Fundur á 
Eyrarbakka þann 8. mars þar sem ekki voru leyfðar fyrirspurnir úr sal og 
ekkert rétt annað en skólamál, var ekki sú hugmynd af íbúafundi sem við 
höfðum.

 

2. Byggingarlóðir – Hverfaráð hefur áhyggjur af lóðarskorti og vil fara að 
sjá eitthvað gerast í þeim málum. Á íbúarfundi sem var haustið 2019 var 
sagt að hægt yrði að sækja um lóðir á Tjarnarstíg í febrúar 2020

 

3. Frárennslismál – Hverfaráð spyrði hvað væri að frétta í þeim málum.

 

4. Hesthúsahverfi – Þarf að gera seiluskipulag þar, hverfaráð hefur 
áhyggjur af hvert hlutverk þess er.

 

5. Hverfaráð hrósa góðan snjómokstur á Stokkseyri.

 

6. Ljósstauramál í miklum ólestri – sprungnar perur í sumum staurum 
og brotin staur austast í þorpinu.

 

7. Stefnt er að malbika botnlanga í Eyjaselinu í sumar.


